



IA.042/67\_NM

## ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วทั้งองค์กร จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

### บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

1	นางสาววิริษา อนันตรัมพร	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป
2	นางสาวขวัญตา มีสมพร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	กรรมการผู้จัดการ
3	นางรัชฎ์รัตน์ เรืองบัณฑิต	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4	นางเพ็ญศรี จันทะคาด	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินกลุ่มฯ
5	นายประภาส ลีเมกั้วพมงคล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6	นายจิรายุ พรรณบัวหลวง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์
7	นายณพล บวรชัยเดชชาคร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน
8	นายปิณฑุมิ สิบงกช	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้อำนวยการแผนกการขายทีม 1
9	นายวัชรพงษ์ ไชยเจริญ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้อำนวยการแผนกการขายทีม 2
10	นายสุเทพ พงศ์วิฑูรย์ชัย	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้อำนวยการแผนกการขายทีม 3
11	นางสาวธมลวรรณ เกตุประยูร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	Account Director แผนกการขายทีม 4
12	นางผารัตน์ สวัสดิ์นาวิน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้อำนวยการแผนกการตลาดและสื่อสารองค์กร
13	นางสาวฟ้าไหม สุกันธรรัตน์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้จัดการแผนกเลขานุการฝ่ายขาย





## INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310

Tel Group : 0-2666-1111 (100 lines) Fax Group : 0-2666-1199

http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th f : interlinkfan @interlinkfan

14	นางสาวชนัญชิตา ชูติวงษ์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้จัดการแผนกต่างประเทศ
15	นางณัฐมน ฉัตรปวีณเดช	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อธุรกิจในประเทศ
16	นายอภิชาติ พงศ์นา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้จัดการแผนก Products & Technical Support
17	นายบดี สนธิรักษ์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้จัดการแผนก IT
18	นายอาทิตย์ ชุมวิสูตร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้จัดการแผนกบัญชี
19	นางสาวรัญญา เพชรคล้าย	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
20	นายภาณุวัฒน์ มลารัตน์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้อำนวยการภาคเหนือ / รักษาการแทนผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21	นายกอบเกียรติ อำไพรัตน์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้อำนวยการภาคตะวันออก
22	นายพิศิษฐ์ จรุงเกรียงชัย	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ผู้อำนวยการภาคกลาง
23	นางสาวนฤภกัฒน์ เสนานนท์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	รองผู้อำนวยการภาคใต้
24	นางสาวณัฐนรี มีจันทร์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/เลขานุการ	หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน

โดยให้คณะกรรมการ ดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
2. รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทำการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน รวมถึงรับทราบ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติมาตรการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวม
3. รับทราบและทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามความคืบหน้า ของผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน





4. ให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติใช้ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสร้างการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับ มีความตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง
5. กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานสถานะของความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

(ดร.ชลิตา อนันตรัมพร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

